
15. fundur hverfisnefndar Síðuhverfis haldinn í Síðuskóla 08.03. 2006 
 

Mættir: Svala, Drífa, Helga, Dýrleif og Elín. 
 
Bréf til hverfisnefndar frá skipulags- og byggingafulltrúa Akureyrarbæjar lagt fram og 
lýsir nefndin ánægju með að umhverfisráð hafi fallist á að gerð verði tilraun með 
umferðaskilti í Síðuhverfi.  
 
Rætt var um tillögur um þéttingu byggðar. Fundarmenn voru sammála um að huga 
þurfi að þeim svæðum sem nýtast vel til leikja barna og unglinga. Fundarmenn komu 
sér ekki saman um álit sem þeir vilja senda frá hverfisnefnd varðandi tillögur að 
þéttingu byggðar. Ákveðið var að þeir nefndarmenn sem ekki eru sammála tillögunum 
setji nafn sitt við bréfið. Elín tók að sér að skrifa bréfið og það færi síðan á milli 
nefndarmanna til skoðunar og athugasemda. 
 

Fleira ekki bókað 
Elín E. Magnúsd. 

 


